
 

 

 รายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
ครั้งที่ 2/2567  

วันจันทร์ ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.00 น.  
ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ 3 ชั้น 3 อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 

----------------------------------------------------- 
ผู้มาประชุม 

 1. ผศ.ดร.วัฒนา  รัตนพรหม    รักษาราชการแทนอธิการบดี  ประธานกรรมการ 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี                         ออนไลน์           

 2. ศ.ดร.จิติ  หนูแก้ว      กรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ   ออนไลน์ 
 3. รศ.ดร.เรวดี กระโหมวงศ์     กรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ       กรรมการ   ออนไลน์ 
     4. รศ.ดร.บวร  ปภัสราทร     กรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ   ออนไลน์ 
     5. รศ.ดร.เกียรติก าจร กุศล     กรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ   ออนไลน์ 

6. รศ.ดร.พิมพ์ระวี โรจน์รุ่งสัตย์    กรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ   ออนไลน์    
     7. นายเสรี  นนทสูติ        กรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ   ออนไลน์ 
 8. นางอารดา  เฟ่ืองทอง     กรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ   ออนไลน์ 
     9. รศ.ดร.จิตรดารมย์ รัตนวุฒิ    กรรมการสภาวิชาการฯ   กรรมการ    
 10. รศ.สิทธิกร ศักดิ์แสง     กรรมการสภาวิชาการฯ   กรรมการ   
      11. ผศ.ดร.ชมพูนุท ชัยรัตนะ    กรรมการสภาวิชาการฯ   กรรมการ   ออนไลน์  
 12. ผศ.ดร.ประดิษฐ์พร พงศ์เตรียง   กรรมการสภาวิชาการฯ                      กรรมการ   ออนไลน์ 
 13. ผศ.ชิตาพร เอ่ียมสะอาด    กรรมการสภาวิชาการฯ   กรรมการ    
     14. ผศ.สงบ สิงสันจิตร     กรรมการสภาวิชาการฯ   กรรมการ  
 15. อ.ดร.ชนัญชิดา ทิพย์ญาณ      กรรมการสภาวิชาการฯ   กรรมการ         
      16. อ.นุชนันต์ สัจจาเฉลียว     กรรมการสภาวิชาการฯ    กรรมการ   

17. ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ  สุวรรณทิพย์     รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ            กรรมการ      
           และทรัพยากรมนุษย์                      และเลขานุการ 
  

ผู้ไม่มาประชุม  
 นายมนูญ  สรรค์คุณากร       กรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ   ลาประชุม 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
     1. ผศ.ศรีวาลี  ทองเลี่ยมนาค          ผู้ช่วยเลขานุการ  
     2. ผศ.จุฑารัตน์  เหล่าพราหมณ์          ผู้ช่วยเลขานุการ 
     3. นางอุบลรัตน์  ศิริพันธุ์     ผู้ช่วยเลขานุการ 
     4. นางณัฐพร น้อยลัทธี     ผู้ช่วยเลขานุการ 
     5. นางภัทราพร สอิด      ผู้ช่วยเลขานุการ 
     6. นายนิเวศน์  แซ่โค้ว            นักวิชาการศึกษา 
 

ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม Cisco Webex Meetings 
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ผู้เข้าชี้แจงตามระเบียบวาระ 
     1. ผศ.ศรีวาลี  ทองเลี่ยมนาค            ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
            ผู้ชี้แจงระเบียบวาระท่ี 4.1.1 
     2. ผศ.ดร.ศิริรัตน์ ชูพันธ์ อรรถพลพิพัฒน์  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ผู้ชี้แจงระเบียบวาระท่ี 4.1.1  
     3. อาจารย์ ดร.อัญชลี แสงอาวุธ            อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา 
                                                        หลักสูตรและการสอน ผู้ชี้แจงระเบียบวาระที่ 4.1.2  
     4. อาจารย์ ดร.วรรณวิชณีย์ ทองอินทราช อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  
                                                        ผู้ชี้แจงระเบียบวาระที่ 4.1.2 
     5. อาจารย์ ดร.ธณิศา  สุขขารมย์     รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผู้ชี้แจงระเบียบ 
           วาระท่ี 4.1.2 
     6. ผศ.ณัฐดนัย พยัฆพันธ์                 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ 
           ผู้ร่วมชี้แจงระเบียบวาระท่ี 4.1.2 
     7. อาจารย์กันยารัตน์  จันทร์สว่าง         อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ผู้ชี้แจง 
                                                       ระเบียบวาระท่ี 4.1.2 
     8. ผศ.อัญชลีพร มั่นคง                       อาจารย์ผู้รบัผิดชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต วิชาเอกคอมพิวเตอร์ 
                                                       ผูช้ี้แจงระเบียบวาระท่ี 4.1.2 
     9. รศ.ดร.ฐิติพงศ์ เครือหงส์            คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้ร่วมชี้แจงระเบียบ  

                          วาระท่ี 4.1.2 
     10. อาจารย์ ดร.มินตรา ตรงต่อการ       อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 

                                                       เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรมผู้เข้าร่วมชี้แจงระเบียบวาระท่ี 4.1.2  
     11. ผศ.ดร.ศิริพร ทวีโรจนการ           อาจารย์ประจ าสาขาวิชาชีววิทยา ผู้ชี้แจงระเบียบวาระท่ี 4.1.2 
     12. ผศ.เพชร  ขวัญใจสกุล                  คณบดีคณะนิติศาสตร์ ผู้ชี้แจงระเบียบวาระท่ี 4.1.3 
     13. ผศ.พรวิไล  อุ้ยด ารงธรรม              อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิต ผู้ร่วมชี้แจงระเบียบ 
           วาระท่ี 4.1.3 
     14. ผศ.จีรนันท์ กล่อมนรา แก้วรักษา     อาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 

          นวัตกรรมสังคมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน ผู้ชี้แจงระเบียบวาระที่ 
                4.1.4 

     15. ผศ.ฉลองชัย ทัศนโกวิท                อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
                                                       ดนตรีสากล ผู้ชี้แจงระเบียบวาระที่ 4.1.5 
     16. ผศ.บัญชา อาษากิจ                     อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
                                                       ดนตรีสากล ผู้ร่วมชี้แจงระเบียบวาระท่ี 4.1.5 
  
เริ่มประชุมเวลา 13.00 น. 
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ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
 1. ฝ่ายเลขานุการได้ทดสอบสัญญาณและให้กรรมการแต่ละท่านรายงานตัวในการเข้าร่วมประชุม
ผ่านระบบออนไลน์ 

 2. ในวันจันทร์ ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด าเนิน พิธีพระราชทานเข็มที่ระลึกแก่ผู้บริจาคโลหิต      
36 ครั้ง และ 108 ครั้ง ของเหล่ากาชาด ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี      
มีผู้เข้าร่วมประมาณ 2,000 คน และในระหว่างการด าเนินการประชุมสภาวิชาการวาระที่ 4.1.2 เป็นการ
พิจารณาปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย (สมอ.08) ประธานในที่ประชุม. ผศ.ดร.วัฒนา  รัตนพรหม  ซึ่งจะต้องไป
ร่วมส่งเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จึง ได้
มอบหมายให้ ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ  สุวรรณทิพย์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และทรัพยากรมนุษย์ กรรมการและ
เลขานุการ ท าหน้าที่เป็นประธานชั่วคราว และให้ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน       
ท าหน้าที่กรรมการและเลขานุการ โดยประธานได้กลับมาท าหน้าที่ในการประชุมเวลา 14.10 จนกระทั่งเลิก
ประชุม เวลา 16.20 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 1/2567 
 ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันจันทร์ที่ 8 มกราคม    
2567 โดยไมม่ีข้อแก้ไข  

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมสภาวิชาการ ครั้งท่ี 1/2567    
 3.1 เพื่อทราบผลการด าเนินการตามมติที่ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 1/2567 

ระเบียบวาระท่ี มติที่ประชุม การด าเนินการ 
4.1.1 พิจารณาเสนออนุมัติ
การให้ปริญญา   

สภาวิชาการมีมติเห็นชอบให้เสนอ
รายชื่อนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา 
ระดับปริญญาตรี จ านวน 43 ราย และ
ระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 4 ราย ต่อ
สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ
การให้ปริญญา   

สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้ง
ที่ 1/2567 เมื่อวันอังคาร ที่ 23 
มกราคม 2567 มีมตอินุมัติให้
ปริญญา ระดับปริญญาตรี จ านวน 
43 ราย และระดับบัณฑิตศึกษา 
จ านวน 4 ราย  

4.1.2 พิจารณาปรับปรุง
หลักสูตรเล็กน้อย  
(สมอ.08) 

สภาวิชาการมีมติให้หลักสูตรรัฐศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2564) กลับไปทบทวน 
กรณขีอปรับเพ่ิมแผนการรับนักศึกษา              
ปีการศึกษา 2567 จากเดิม 400 คน 
เป็น 540 คน  และปีการศึกษา 2568 
จากเดิม 400 คน เป็น 680 คน เพื่อ
น าเสนอสภาวิชาการอีกครั้งในการ
ประชุมครั้งที่ 2/2567 

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
รัฐศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2564) น าเสนอการปรับปรุง
หลักสูตรเล็กน้อย (สมอ.08) ในการ
ประชุมสภาวิชาการครั้งที่ 2/2567 
ในวันจันทร์ ที่ 19 กุมภาพันธ์ 
2567 

4.1.3 พิจารณากรอบ
แนวคิดหลักสูตร             

สภาวิชาการมีมติให้หลักสูตรนิติศาสตร
บัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.  

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2568) ได้ทบทวน  
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ระเบียบวาระท่ี มติที่ประชุม การด าเนินการ 
นิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2568)  

2568) กลับไปทบทวน และแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะของกรรมการสภาวิชาการ 
และน าเสนอที่ประชุมสภาวิชาการ ใน
การประชุมครั้งต่อไป                                                                                                                                                       

กรอบแนวคิดและน าเสนอที่ประชุม 
สภาวิชาการ ครั้งที่ 2/2567 ในวัน
จันทร์ ที่ 19 กุมภาพันธ์  2567  

  
 มติที่ประชุม สภาวิชาการรับทราบผลการด าเนินงานตามมติที่ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 1/2567  
 
 4.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบ     
       4.1.1 พิจารณาเสนออนุมัติการให้ปริญญา  

 1) พิจารณาเสนอการให้ปริญญา ระดับปริญญาตรี    
    ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้ด าเนินการประมวลผลการส าเร็จการศึกษาของ

นักศึกษา ระดับปริญญาตรี จ านวน 225 ราย  
2) พิจารณาเสนอการให้ปริญญา ระดับบัณฑิตศึกษา  

     ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันพุธ ที่ 17 
มกราคม 2567 ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอรายชื่อนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ต่อสภา
วิชาการ จ านวน  122 ราย โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
     1. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  จ านวน      2  ราย 
     2. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต    จ านวน      3  ราย 
     3. หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู                      จ านวน  117  ราย  

 มติที่ประชุม            
สภาวิชาการมีมติให้เสนอรายชื่อนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี จ านวน 225 ราย และ

ระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 122 ราย ต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติการให้ปริญญา   

      4.1.2 พิจารณาปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย (สมอ.08)    
     1. คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 11/2566 เมื่อวันพุธ ที่ 22 พฤศจิกายน 
2566 ได้มติเห็นชอบให้เสนอการปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย (สมอ.08) กรณีหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566) ขอเพ่ิมอาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวน     
1 ราย คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปารณีย์  ศรีสวัสดิ์  
     2. คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 12/2566 เมื่อวันอังคาร ที่ 19 ธันวาคม 
2566 ได้มติเห็นชอบให้เสนอการปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย (สมอ.08) กรณีหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ขอปรับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรออก 2 ราย คือ อาจารย์ ดร.เนตรนภา 
รักษายศ และอาจารย์ ดร.สารภี ชนะทัพ เนื่องจากไปรับผิดชอบหลักสูตรอื่น   
     3. คณะกรรมการด าเนินงานด้านการจัดการศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันจันทร์ ที่ 
8 มกราคม 2567 ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอการปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย (สมอ.08) ดังนี้ 
         3.1 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 
2563) กรณีเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จากเดิม อาจารย์นภัสส์สินี รอดเกิด  เป็นอาจารย์             
ดร.เบญจวรรณ ทิพย์ประชาบาล  
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         3.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2564) กรณีเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จากเดิม อาจารย์วิมล พรหมแช่ม เป็นอาจารย์       
ดร.มินตรา ตรงต่อการ โดยให้ปรับแก้ผลงานทางวิชาการให้ถูกต้องก่อนเสนอสภาวิชาการ   
     4. สภาวิชาการในการประชุมครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันจันทร์ ที่ 8 มกราคม 2567 ได้มีมติให้
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) กลับไปทบทวนในการ
ปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย (สมอ.08) กรณีขอปรับเพ่ิมแผนการรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2567 จากเดิม 
400 คน เป็น 540 คน และปีการศึกษา 2568 จากเดิม 400 คน เป็น 680 คน เพ่ือเสนอที่ประชุมสภา
วิชาการอีกครั้ง โดยมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
         ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสภาวิชาการ  
         1. การเสนอเพ่ิมจ านวนรับนักศึกษาควรพูดถึงประเด็นศักยภาพของหลักสูตรที่มีเพ่ิมมากข้ึน 
ไม่ควรเชื่อมโยงกับประเด็นเรื่องการลาออกของอาจารย์ 
         2. จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ประจ าหลักสูตร ไม่เป็นไปตามข้อก าหนดของสัดส่วน
อาจารย์ต่อนักศึกษา จึงควรหาแนวทางในการเพิ่มอาจารย์ประจ าหลักสูตรให้มีจ านวนเพียงพอกับจ านวน
นักศึกษา เพ่ือคุณภาพการจัดการเรียนการสอน 
          3. ให้หลักสูตรกลับไปทบทวน และคิดสัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษาใหม ่แล้วน าเสนอต่อสภา
วิชาการอีกครั้งในการประชุมคราวต่อไป 
          4. ควรระบุจ านวนรับของนักศึกษาในแต่ละปีไม่ควรรวมยอดทุกชั้นปี คือ ในปี 2567 และปี 
2568 รับเพิ่มจากแผนเดิมใน มคอ.2 จาก 100 คน เป็น 240 คน เป็นต้น 
     5. คณะกรรมการด าเนินงานด้านการจัดการศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันพุธ ที่ 7 
กุมภาพันธ์ 2567 ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอการปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย (สมอ.08) ดังนี้ 
         5.1 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562) กรณี
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จากเดิม อาจารย์สิทธิชัย ชีวะโรรส เนื่องจากสิ้นสุดสัญญา เป็น
อาจารย์ภูริชญ์  สิทธกูล  
         5.2 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ.2564) กรณีขอเพ่ิมแผนรับนักศึกษาจากเดิม 160 คน เป็น 240 คน เพ่ือเปิดให้ผู้สนใจศึกษาต่อใน
หลักสูตร 

         5.3 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาครุศาสตร์ วิชาเอกคอมพิวเตอร์ ((หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ.2562) กรณีขอเปลี่ยนแปลงค าอธิบายรายวิชา ECO0313 บทเรียนดิจิทัลออนไลน์ 3(2-2-5) และ
เปลี่ยนแปลงชื่อรายวิชาและค าอธิบายรายวิชา  ECO0408 พฤติกรรมการสอนคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) เป็น
ชื่อวิชาการจัดการเรียนรู้ส าหรับครูคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)  
         5.4 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566) กรณีขอ
แก้ไขคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา จากเดิม ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมตอนปลายในแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ หรือเทียบเท่าจากสถานศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการให้การรับรอง เป็น ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ
มัธยมตอนปลายในแผนการเรียนภาษาอังกฤษ – คณิตศาสตร์ (ศิลป์ค านวณ) และผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับด้านการเกษตรจากสถานศึกษาที่
กระทรวงศึกษาธิการให้การรับรอง  
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         ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสภาวิชาการ  
         1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม ให้ตัดผลงานวิชาการ
ของอาจารย์ อันดับแรกที่เป็นประชุมวิชาการออก ก่อนน าเสนอคณะกรรมการนโยบายด้านการจัดการศึกษา   

        2. หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ เพ่ิมข้อมูลอัตราการได้งานท าของบัณฑิต 
และท าสถิติของต าแหน่งงานที่จะรองรับในอนาคต เนื่องจากอาจมีโอกาสในการเพ่ิมจ านวนของผู้ว่างงานเพ่ิม
มากขึ้น และหลักสูตรควรท าสื่อในการน าเสนอคณะกรรมการนโยบายด้านการจัดการศึกษา  และสภา
มหาวิทยาลัย เช่นเดียวกับหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์   

         3. ให้หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  จัดท าข้อมูลเสนอ
สัดส่วนการได้งานท าว่าได้ท างานในภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคประชาสังคม แตกต่างกันเพียงใด               
          4. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาครุศาสตร์ วิชาเอกคอมพิวเตอร์ สามารถด าเนินการได้ 
2 แบบแบบที่ 1 จัดท าสมอ.08 เพ่ือปรับเปลี่ยนชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา แบบที่ 2 จัดกิจกรรมเสริม
ให้กับนักศึกษา ทั้งนี้ชื่อและค าอธิบายรายวิชาของแบบเก่านั้น มีความกว้างและครอบคลุมมากกว่าที่ปรับใหม่ 
มติให้ถอนวาระ เนื่องจากการเขียนต าราในรายวิชาดังกล่าวสามารถด าเนินการได้แม้ว่ารายวิชาดังกล่าวจะเปิด
ในหลักสูตรปรับปรุง เนื่องจากข้อก าหนดของต าราระบุเพียงรายวิชาใดวิชาหนึ่งที่เปิดสอนในหลักสูตรใดก็ได้
ของมหาวิทยาลัย โดยมีมติให้หลักสูตรจัดกิจกรรมเสริมให้กับนักศึกษา 

       5. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ปรับคุณสมบัติ “เป็นผู้ส าเร็จการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า จากสถานศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง” เพ่ือเป็นการเปิด
โอกาสให้แก่นักเรียนเพ่ิมมากขึ้น และหลักสูตรควรเตรียมความพร้อมในการรองรับนักศึกษาที่มีความ
หลากหลายเพ่ิมมากขึ้น รวมทั้งการปูและปรับพ้ืนฐานทางด้านวิทยาศาสตร์ให้แก่นักเรียนที่ เข้าศึกษาในสาขานี้
กรณีท่ีไมไ่ด้เรียนมาทางสายวิทย์-คณิต 
 มติที่ประชุม    
 สภาวิชาการมีมติเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย (สมอ.08)  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 1. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566) 
ขอเพ่ิมอาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวน 1 ราย คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปารณีย์  ศรีสวัสดิ์  
 2. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ขอปรับอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรออก 2 ราย คือ อาจารย์ ดร.เนตรนภา รักษายศ และอาจารย์ ดร.สารภี ชนะทัพ เนื่องจากไป
รับผิดชอบหลักสูตรอื่น   
 3. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) กรณี
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จากเดิม อาจารย์นภัสส์สินี รอดเกิด เป็นอาจารย์ ดร.เบญจวรรณ 
ทิพย์ประชาบาล  
 4. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2564) กรณีเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จากเดิม อาจารย์วิมล พรหมแช่ม เป็นอาจารย์       
ดร.มินตรา ตรงต่อการ  
 5. หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) กรณีขอปรับเพิ่ม
แผนการรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2567 จากเดิม 100 คน เป็น 240 คน และปีการศึกษา 2568 จากเดิม 
100 คน เป็น 240 คน  
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 6. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562) กรณี
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จากเดิม อาจารย์สิทธิชัย ชีวะโรรส เนื่องจากสิ้นสุดสัญญา เป็น
อาจารย์ภูริชญ์  สิทธกูล  
 7. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2564) กรณีขอเพ่ิมแผนรับนักศึกษาจากเดิม 160 คน เป็น 240 คน เพื่อเปิดให้ผู้สนใจศึกษาต่อในหลักสูตร 

  8. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566) กรณีขอแก้ไข
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา จากเดิม ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมตอนปลายในแผนการเรียนวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์หรือเทียบเท่า จากสถานศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการให้การรับรอง เป็น ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ
มัธยมตอนปลายหรือเทียบเท่า จากสถานศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการให้การรับรอง      
          เพ่ือน าเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายด้านการจัดการศึกษา และสภามหาวิทยาลัยต่อไป  

     4.1.3 พิจารณากรอบแนวคิดหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2568)   

     คณะกรรมการด าเนินงานด้านการจัดการศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 4/2566 เมื่อวันพุธ ที่ 29 
พฤศจิกายน 2566 ได้มีมติเห็นชอบกรอบแนวคิดหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2568) 
โดยให้แก้ไขตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการด าเนินงานด้านการจัดการศึกษา ก่อนเสนอสภา
วิชาการ 
     คณะกรรมการสภาวิชาการในการประชุมครั้งที่ 1/2567 เมื่อจันทร์ ที่ 8 มกราคม 2567 ได้มี
มติให้หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2568) กลับไปทบทวน และแก้ไขตามข้อสังเกตและ
ข้อเสนอแนะของกรรมการสภาวิชาการ และน าเสนอที่ประชุมสภาวิชาการอีกครั้งในการประชุมครั้งที่ 
2/2567 

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสภาวิชาการ  
1. วัตถุประสงค์ของหลักสูตรข้อ 1 และ 2 ยังมีความซ้ าซ้อนกัน ควรแยกเป็น 4 ด้านตามมาตรฐาน 

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 4 ด้าน คือ ด้านความรู้ ด้านทักษะ  ด้านจริยธรรม และด้านลักษณะบุคคล ซึ่งในการ
เขียนวัตถุประสงค์จะต้องน าสมรรถนะมาเป็นหลักในการเขียน เมื่อนักศึกษาเรียนแล้วสามารถท าอะไรได้บ้าง  
 2. สมรรถนะที่ต้องการพัฒนา ในประเด็นคุณค่าที่เพ่ิมของนักศึกษา ควรระบุอยู่ในสมรรถนะของ
นักศึกษาด้วย 

  3. รูปแบบการสอนทีเ่น้นการบรรยาย จะท าให้เกิดสมรรถนะท่ีหลากหลายได้หรือไม่ ควรจะมีรูปแบบ
การเรียนการสอนที่มีความหลากหลาย 

4. วิธีประเมินผลต้องระบุให้ชัดเจนว่าประเมินในรูปแบบใด เช่น จากการสอบ การตรวจงาน การ
สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา อย่างไรก็ตามสาขานิติศาสตร์จะมีวิธีการวัดประเมินผลด้วยวิธีการสอบข้อเขียน 
ซึ่งองค์กรวิชาชีพมักมีการวัดประเมินผลด้วยการสอบเป็นหลัก แต่หากสาขานิติศาสตร์สามารถวัดผล 
ประมวลผลในรูปแบบใหม่ได้จะเป็นการสร้างนวัตกรรมทางด้านนิติศาสตร์  
 5. การก าหนดตัวบ่งชี้จะต้องสอดรับกับสมรรถนะ  
 6. การวิเคราะห์ความคุ้มทุน อาจเพิ่มแนวทางการบริหารจัดการในการรักษาจ านวนนักศึกษาให้คงอยู่ 
ตลอดหลักสูตร 4 ปี เพ่ือให้สามารถรักษาจุดคุ้มทุนไว้ได้ 

7. ควรจะมีหมวดที่สาม รายวิชาเตรียมสหกิจ และรายวิชาสหกิจศึกษา 
8. สมรรถนะที่ต้องการพัฒนาผู้เรียนในแต่ละชั้นปี ต้องปรับให้แต่ละชั้นปีมีความแตกต่างกัน 
9. มีรูปแบบ วิธีการจัดการเรียนการสอนแบบ CWIE ให้เชื่อมกับสถานการณ์จริงมากท่ีสุด 
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  10. ประมาณการรายรับ - รายจ่าย ของสาขายังค่อนข้างเสี่ยงซ่ึงอาจพิจารณาเพ่ิมค่าธรรมเนียม  
 การศึกษา เนื่องจากค่าธรรมเนียมการศึกษาของสถาบันอ่ืนมีราคาสูงกว่าของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 

 11. ในการพัฒนาหลักสูตรให้ดูเกณฑ์ของเนติบัณฑิตยสภาทีก่ าหนดไว้ควบคู่ด้วย เพ่ือให้หลักสูตร
ได้รับการรับรองจากเนติบัณฑิตยสภา 
 12. การใช้ค าว่า “กลุ่มวิชาโท” ควรปรับมาใช้ค าว่า “กลุ่มวิชา” แทนเพ่ือความถูกต้อง 
 13. ควรเพิ่มประเด็นเรื่องการประกันคุณภาพของหลักสูตร เพ่ือสะดวกและเพ่ิมคุณภาพในการก ากับ
ติดตาม  

มติที่ประชุม 
 สภาวิชาการมีมติเห็นชอบกรอบแนวคิดหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2568) 
โดยให้แก้ไขตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภาวิชาการ ก่อนเสนอคณะกรรมการนโยบาย
ด้านการจัดการศึกษา            

      4.1.4 พิจารณากรอบแนวคิดหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมสังคมเพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2568)    

      คณะกรรมการด าเนินงานด้านการจัดการศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันพุธ ที่ 10 
มกราคม 2567 ได้มีมติเห็นชอบกรอบแนวคิดหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมสังคมเพ่ือการ
พัฒนาที่ยั่งยืน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2568) โดยให้แก้ไขตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
ด าเนินงานด้านการจัดการศึกษา ก่อนเสนอสภาวิชาการ   
 ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสภาวิชาการ    
          1. กรอบแนวคิดมีความชัดเจนพูดถึงองค์ความรู้ที่ต้องการพัฒนา ในการสร้างกรอบแนวคิด เรื่องของ
การสร้างรายวิชาให้น ามาพิจารณาภายหลังจากการได้สมรรถนะที่ชัดเจน 
 2. ควรท าโมเดลการจ้างงานให้ดี (Employ Ability Model) เพ่ือให้ผลการวิเคราะห์ไม่ผิดพลาด และ
ควรหาข้อมูลว่าคู่เทียบคือใคร แม้หลักสูตรจะยังไม่มีบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ให้มองแนวโน้มจากการฝึกงานฯ 
ของนักศึกษา ว่านักศึกษาที่ไปฝึกงานมีแนวโน้มที่จะได้งานท าเลยหรือไม่  
 3. ก าหนดวัตถุประสงค์ที่บ่งบอกให้เห็นถึงทักษะการสร้างนวัตกรรมที่สามารถแก้ปัญหาทางสังคมได้ 
          4. ควรก าหนดรูปแบบและวิธีการสอนของแต่ละชั้นปีให้มีความแตกต่างกัน 
 5. ควรเพิ่มประเด็นเรื่องการประกันคุณภาพของหลักสูตร เพ่ือสะดวกและเพ่ิมคุณภาพในการก ากับ
ติดตาม  
 6. ควรพัฒนาให้เป็นวิชาเอกในสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน เนื่องจากตลาดงานและนายจ้างมีความรับรู้
และคุ้นเคยกับสาขาวิชาการพัฒนาชุมชนมากกว่า ควรมีการแลกเปลี่ยนกับพ่ีเลี้ยงในสถานประกอบเพื่อหา
ข้อมูลมาประกอบในการพัฒนาหลักสูตร 
 7. การเขียนตัวบ่งชี้จะต้องตอบโจทย์สมรรถนะ 
 8. เพ่ิมความโดดเด่นของหลักสูตรโดยการท า MOU ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ เน้นให้ฝึกการเขียนขอ
ทุน โครงการ ให้เรียนรู้แหล่งทุน  
 9. มอบหมายให้คณะจัดประชุมร่วมกันระหว่างสาขาวิชานวัตกรรมสังคมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนกับ
สาขาวิชาพัฒนาชุมชน เพ่ือมาบูรณาการกันระหว่างสองสาขา ในการพัฒนาต่อยอดควบรวมเป็นหลักสูตร
เดยีวกันโดยจัดท าเป็นวิชาเอก 
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 มติที่ประชุม  
 สภาวิชาการมีมติให้คณะกลับไปทบทวนและให้นัดประชุมสาขาวิชาการพัฒนาชุมชนร่วมกับสาขาวิชา
นวัตกรรมสังคมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน เพ่ือหารือในการควบรวมหลักสูตร  

      4.1.5 พิจารณากรอบแนวคิดหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีสากล 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2568)    

      คณะกรรมการด าเนินงานด้านการจัดการศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันพุธ ที่ 10 
มกราคม 2567 ได้มีมติเห็นชอบกรอบแนวคิดหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีสากล
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2568) โดยให้แก้ไขตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการด าเนินงาน
ด้านการจัดการศึกษา ก่อนเสนอสภาวิชาการ   
 ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสภาวิชาการ  
 1. ให้มีการพัฒนาบุคลิกภาพของนักศึกษาให้เหมาะสมกับสมรรถนะของนักดนตรี 
 2. มีเกณฑ์การคัดเลือกนักศึกษา โดยให้แต่ละคนเลือกเครื่องดนตรีอย่างไร  
 3. ควรจะมีโมดูลการท าวงแต่ละระดับด้วย เพ่ือจัดการสอนให้กับผู้สนใจ 
 4. แต่ละคนมีความถนัดในเครื่องดนตรีแต่ละอย่าง ควรมีการวางแผนในการเรียนว่านักศึกษาทุกคน
ควรจะเรียนรู้เครื่องดนตรีทุกอย่างหรือไม่ หรือเฉพาะเจาะจงตามที่สนใจ 
 5. ควรเพิ่มประเด็นเรื่องการประกันคุณภาพของหลักสูตร เพ่ือสะดวกและเพ่ิมคุณภาพในการก ากับ
ติดตาม  
 มติที่ประชุม   
 สภาวิชาการเห็นชอบกรอบแนวคิดหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีสากล(หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2568) โดยให้แก้ไขตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภาวิชาการ ก่อน
น าเสนอคณะกรรมการนโยบายด้านการจัดการศึกษา    

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

     5.1 พิจารณาการควบรวมหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตร  

     ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานีมีนโยบายที่จะควบรวมหลักสูตร (1) หลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) กับหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) และ (2) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาการคอมพิวเตอร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) กับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
ดิจิทัล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) ซึ่งอยู่ระหว่างการด าเนินการและคาดว่าจะไมสามารถปรับปรุง
หลักสูตรไดแล้วเสร็จตามก าหนดระยะเวลา 5 ป และไมพรอมที่จะด าเนินการในปีการศึกษา 2567 สงผล    
ตอการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และการกู ยืมเงินกองทุนเงินให้กูยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี จึงขอหารือว่าสามารถขออนุโลมในการรับการประเมินการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับหลักสูตร องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน ของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) ซึ่งคาดว่าจะแลวเสร็จและเปิดด าเนินการในปี
การศึกษา 2568 และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2562) ซึ่งคาดวาจะแลวเสร็จและเปดด าเนินการในปีการศึกษา 2569 ไดหรือไมทั้งนี้หลักสูตรข้างต้นจะงด
รับนักศึกษาจนกวาจะด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรเสร็จสิ้น นั้น 



๑๐ 
 

 บัดนี้ ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม แจ้งให้ทราบ ดังนี้ 
 1. การควบรวมหลักสูตร 2 หลักสูตรเข้าเป็นหลักสูตรเดียวกัน จะต้องด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรทั้ง
ฉบับ แล้วเสนอให้สภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบหลักสูตร ก่อนแจ้งให้ส านักงานปลัดกระทรวงการ
อุดมศึกษาฯ ทราบในระบบ CHECO โดยเลือกเป็นการปรับปรุงแบบรวม จึงจะเปิดสอนได้ 
 2. กรณีต้องการขอขยายระยะเวลาการใช้หลักสูตร เนื่องจากไม่สามารถปรับปรุงหลักสูตรให้แล้วเสร็จ
ตามรอบระยะเวลาการใช้หลักสูตรได้ มหาวิทยาลัยต้องเสนอเหตุผลความจ าเป็นในการขอขยายระยะเวลาการ
ใช้หลักสูตรให้สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ แล้วเสนอให้คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาพิจารณาให้ความ
เห็นชอบการขยายระยะเวลาการใช้หลักสูตรนั้น จึงสามารถน าไปใช้ในการอนุโลมการรับประเมินการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร องค์ประกอบที่ 1 ได้ 
 มติที่ประชุม สภาวิชาการรับทราบ 

     5.2 แจ้งผลการพิจารณาวุฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีสาขาอาชีวอนามัยหรือเทียบเท่า 
     ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้ส่งเอกสารหลักฐานให้กรมสวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงาน พิจารณาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2566) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพ่ือเทียบวุฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีสาขาอาชีวอนามัย 
นั้น กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องแล้วเห็นว่าหลักสูตรดังกล่าว
เทียบเท่าวุฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีสาขาอาชีวอนามัยตามกฎกระทรวง กรณี มห าวิท ยาลั ย ราชภั ฏ      
สุราษฎร์ธานี มีความต้องการส่งหลักสูตรการเรียนการสอนเข้ารับการเทียบเท่าวุฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญา
ตรีสาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยเพิ่มเติม ให้ด าเนินการตามเอกสารที่ส่งมาให้ 
 มติที่ประชุม สภาวิชาการรับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ  
 1. นัดประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการครั้งต่อไป คือ ครั้งที่ 3/2567 ในวันจันทร์ที่ 4 มีนาคม    
2567 เวลา 13.00 น.  
             
เลิกประชุมเวลา  น.  16.14 
 
 
 
(นางอุบลรัตน์  ศิริพันธุ์)         (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีวาลี ทองเลี่ยมนาค) 
ผู้จดรายงานการประชุม                    ผู้ตรวจรายงานการประชุม      


